

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh.

xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện dân chủ. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới hoạt động, phối hợp tốt với chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, chỉ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc

biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện QCDC; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc thực tiễn đặt ra hiện nay.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời khẳng định đạt được kết quả đó là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là nhờ phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh sự chuyển biến trong nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở; có nhìn chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc

đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện QCDC được nâng lên, vào cuộc triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên lắng nghe, quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở. Chủ trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình. Nhờ phát huy tốt dân chủ nên người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC của tỉnh Thái Bình thời gian qua, trong đó đặc biệt đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh. Việc tổ chức thực hiện QCDC của cấp

ủy, chính quyền các cấp được thực hiện bài bản, khoa học, có nhiều sáng tạo. Dân chủ trực tiếp được mở rộng, tất cả đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, trên cơ sở lắng nghe ý kiến của nhân dân, làm những việc dân cần, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Qua đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, sự gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tỉnh có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng chí khẳng định: Thực tiễn thực hiện QCDC ở cơ sở của Thái Bình cùng các kinh nghiệm giúp đỡ đoàn kiểm tra có căn cứ tổng hợp vào báo cáo đánh giá chung, từ đó nhân ra diện rộng. Đồng chí cũng nhất trí với hệ thống nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới mà Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh đã chỉ ra, trong đó lưu ý cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật số 10/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

BỘ TỔNG THAM MƯU...

(Tiếp theo trang 1)

các đợt sóng, nhanh chóng tiếp cận đánh chiếm và mở rộng bãi đổ bộ dưới sự chi viện trực tiếp của hỏa lực và trực thăng vũ trang, có thể vu hồi đường sông theo chiều Trà Lý và đổ bộ đường không khu vực xã Đông Hoàng để mở rộng và giữ chắc bãi đổ bộ. Nhiệm vụ của Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 68 dựa vào thế trận trong khu vực phòng thủ huyện Tiên Hải bí mật cơ động xây dựng công sự trận địa thành thế liên hoàn vững chắc, có chiều sâu, bảo đảm đánh địch liên tục, dài ngày, từ nhiều hướng; tập trung hỏa lực, kết hợp hệ thống vật cản chủ động đánh địch từ xa đến gần, ngăn chặn sát thương, tiêu hao, tiêu diệt lực lượng, phương tiện của địch trước tiên duyên, kiên quyết không để cho địch bám bờ.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực địa, đồng chí Cục trưởng Cục Quân huấn ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị của Bộ CHQS tỉnh thời gian qua, đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chính sửa phương án bảo cơ phù hợp trong thế trận phòng thủ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công sự trận địa, đường cơ động, giao thông hào, bố trí hệ thống mìn; chú trọng luyện tập các bộ phận; chú trọng công tác nguy trang, hành động của bộ đội bảo đảm sát thực tế chiến đấu, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

THÀNH ỦY THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2023 - 2025; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 8/5/2023 và Thông báo Kết luận số 644-TB/TU, ngày 9/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của Đảng ủy Công an tỉnh về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu an ninh trật tự và văn minh đô thị...

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm chắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, trong đó bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến đánh giá về hồ sơ dự án; sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; sự phù hợp với căn cứ

lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; hiệu quả đầu tư, khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư; cơ chế chia sẻ phần trăm doanh thu; nguồn vốn, khả năng cân đối vốn; hình thức lựa chọn nhà đầu tư và một số nội dung khác. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn Nam Định - Thái Bình đi qua địa phận hai tỉnh Nam Định, Thái Bình, trong đó điểm đầu tiếp giáp với cầu vượt sông

Đáy thuộc huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), điểm cuối kết thúc tại nút giao giữa quốc lộ 37B và tuyến đường bộ ven biển thuộc địa phận huyện Thái Thụy (Thái Bình). Tuyến đường có chiều dài trên 60km, xây dựng theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường trên 24m, vận tốc thiết kế 120km/giờ. Hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ngay sau khi được Chính phủ giao là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thực hiện triển khai dự án cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã chủ động nắm

bắt tình hình, các trình tự thủ tục để triển khai dự án; trong đó, tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, tập trung các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch khi triển khai dự án trên thực địa.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đề nghị hai tỉnh Thái Bình, Nam Định phối hợp thực hiện các bước, quy trình của dự án theo đúng quy Hội đồng thẩm định liên ngành

của trung ương sớm hoàn thiện thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong thời gian tới. Đồng chí Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung liên quan đến hồ sơ dự án, trình tự thủ tục, phương án tài chính, cơ cấu nguồn vốn..., đồng thời lưu ý hai tỉnh Thái Bình, Nam Định và các bộ, ngành trung ương dựa trên các quy định hiện hành chủ động rà soát, triển khai thực hiện các bước, quy trình của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu củng cố, hệ thống hóa kiến thức về phòng, chống TNTC, từ đó thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và công tác phòng, chống TNTC.

* Sáng ngày 11/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống TNTC cho hơn 350 đại biểu là cán bộ chủ chốt ủy ban MTTQ 8 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế gắn với công tác phòng, chống TNTC; nhận diện về TNTC; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng về phòng, chống TNTC; vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong đẩy lùi các hành vi TNTC.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ MTTQ các cấp về công tác phòng, chống TNTC, từ đó vận dụng đúng đắn, phù hợp,

hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống TNTC ở địa phương.

* Sáng ngày 11/8, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố tổ chức tuyên truyền Luật này.

Tại hội nghị, 150 đại biểu là cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường được báo cáo viên của Hội Luật gia tỉnh giới thiệu về sự cần thiết ban hành, tầm quan trọng,

ý nghĩa, mục đích và tác động của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật, trong đó nhấn mạnh và đi sâu nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, gồm 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan,

đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục khẳng định hơn, hiệu quả hơn phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân, từ đó góp phần triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

GẦN 400 DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, gần 400 doanh nghiệp, hợp tác xã đã được đơn vị tư vấn phổ biến những kiến thức cơ bản về hoạt động đo lường Bộ chỉ số DDCI trên nền tảng công nghệ số, những

ưu điểm và thuận lợi khi doanh nghiệp thực hiện khảo sát trên các thiết bị có kết nối internet. Đặc biệt, các doanh nghiệp, hợp tác xã được hướng dẫn cụ thể các bước quy trình, thao tác

chấm điểm các câu hỏi trong phiếu khảo sát điện tử trên phần mềm điều tra DDCI được tích hợp với Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ www.ddcihoabinh.vn.

Lãnh đạo UBND hai huyện Thái Thụy, Đông Hưng khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục

hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Để không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chính quyền hai huyện mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia khảo sát, công tâm, khách quan, có trách

nhiệm trong việc chấm điểm Bộ chỉ số DDCI giúp UBND huyện kịp thời nắm bắt những bất cập trong công tác điều hành kinh tế của địa phương để có sự điều chỉnh, chỉ đạo hiệu quả, góp phần tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Khánh thành và bàn giao nhà tình thương

Tại thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên (Kiến Xương), Đài PTTH Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương vừa tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình thương tặng em Vũ Quỳnh Trang, học sinh lớp 7A Trường Tiểu học và THCS Bình Nguyên là học sinh nghèo vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.

Hoàn cảnh của Quỳnh Trang đặc biệt khó khăn. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Bố mẹ em sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm và không có công việc ổn định. Ngôi nhà trước đây gia đình em ở được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, gia đình không có khả năng xây nhà mới. Mặc dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng Quỳnh Trang luôn nỗ lực vươn lên đạt thành

* Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng vừa tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Hố, thôn Nam Lỗ, xã Chương Dương.

Bà Hố năm nay 70 tuổi, thuộc diện hộ nghèo của xã, thường xuyên đau ốm. Nhiều năm nay bà sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, Hội Chữ thập đỏ xã Chương Dương đã đề xuất Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí để bà xây nhà mới.

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng 2 gian khép kín đã được hoàn thành, diện tích sử dụng 45m², tổng kinh phí xây dựng hơn 170 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng hỗ trợ 15 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ xã Chương Dương hỗ trợ 3



Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho bà Nguyễn Thị Hố.

triệu đồng, Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 2 triệu đồng, phần còn lại do anh em họ hàng, Ban công tác mặt trận thôn, các đoàn thể và bà con trong khu dân cư ủng hộ, giúp đỡ.

Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng

cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa giúp bà Hố vui bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

TÒ PHƯƠNG
(Đài TTTT Đông Hưng)

ĐÔNG HUNG Khen thưởng 36 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc



Lãnh đạo huyện Đông Hưng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng xã Minh Tân.

Sáng ngày 11/8, tại xã Minh Tân, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đông Hưng (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 huyện Đông Hưng đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đạt kết quả tích cực. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, văn động, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Hiện các xã, thị trấn duy trì hoạt động hiệu quả 236 mô hình tự quản về an ninh trật tự, đặc biệt năm 2023 đã xây dựng, rà soát 37 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 10 mô hình camera giám sát an ninh trật tự. Lực lượng công an chính quy về xã đã tích cực, chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Công an huyện mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; điều tra, khám phá, làm rõ nhiều ổ nhóm tội phạm, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, 36 tập thể, cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc", bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Công an tỉnh, UBND huyện; Công an tỉnh trao quà cho 5 chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn.

THU HIỀN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 5 - 11/8

Việt Nam: Ghi nhận hơn 210 ca mắc Covid-19 từ ngày 5 - 11/8

Từ ngày 5 - 11/8, cả nước ghi nhận hơn 210 ca mắc Covid-19, trong đó ngày có số ca mắc cao nhất là 59 ca, thấp nhất là 13 ca.

Ngày 11/8, cả nước không có bệnh nhân nặng phải thở oxy; 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, Việt Nam đã thực hiện tiêm được hơn 266,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 từ ngày 4 - 11/8

Từ ngày 4 - 11/8, Thái Bình ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới, tăng 1 ca so với tuần trước. Hiện chỉ còn 1 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế.

Tính đến ngày 11/8, số mũi vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm trên địa bàn tỉnh vẫn là hơn 4,365 triệu mũi.

HOÀNG LANH